

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมหมาย สียางนอก	ประธานสภา อบต.	สมหมาย สียางนอก	
๒	นายดาวเรือง ทันมา	รองประธานสภา อบต.	ดาวเรือง ทันมา	
๓	นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง	เลขานุการสภา อบต.	เชิดพงษ์ ปลั่งกลาง	
๔	นายสุนทร ทัดวรพงศ์	สมาชิกสภา อบต. เขต ๒	สุนทร ทัดวรพงศ์	
๕	นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีจันทร์	สมาชิกสภา อบต. เขต ๓	ศักดิ์สิทธิ์ ศรีจันทร์	
๖	นางสาวปรีนทร์ทิพย์ ทบผา	สมาชิกสภา อบต. เขต ๔	ปรีนทร์ทิพย์ ทบผา	
๗	นายเจริญ จงจ่อหอ	สมาชิกสภา อบต. เขต ๕	เจริญ จงจ่อหอ	
๘	นายบุญถม ทามาตร	สมาชิกสภา อบต. เขต ๖	บุญถม ทามาตร	
๙	นายกวี นามโท	สมาชิกสภา อบต. เขต ๘	กวี นามโท	
๑๐	นายเทวา ้วยจำปา	สมาชิกสภา อบต. เขต ๙	เทวา ้วยจำปา	
๑๑	นางพีไลวรรณ นามวงษา	สมาชิกสภา อบต. เขต ๑๐	พีไลวรรณ นามวงษา	
๑๒	นายคำมุน บัญชา	สมาชิกสภา อบต. เขต ๑๑	คำมุน บัญชา	
๑๓	นางลัดดา แทนสม	สมาชิกสภา อบต. เขต ๑๒	ลัดดา แทนสม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญยง แพนไธสง	รองนายก อบต.ขุนทอง	บุญยง แพนไธสง	
๒	นายบรรจง หงษ์พรม	รองนายก อบต.ขุนทอง	บรรจง หงษ์พรม	
๓	นายบุญส่ง ไลอนอก	เลขานุการนายก อบต.ขุนทอง	บุญส่ง ไลอนอก	
๔	นางลัดดา โสวะ	นายก อบต.ขุนทอง	ลัดดา โสวะ	
๕	นายวีระ ไชสิกุล	ผู้อำนวยการกองช่าง	วีระ ไชสิกุล	
๖	น.ส.พรทิพย์ จันทะดวง	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	พรทิพย์ จันทะดวง	
๗	นางอนงค์ มูลประจักษ์	นักจัดการงานทั่วไป	อนงค์ มูลประจักษ์	
๘	น.ส.ศุวลักษณ์ นาคคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ศุวลักษณ์ นาคคำ	

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๐๐น.

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมหมาย สียางนอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กระผมขอเปิดการประชุมสภาครับ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-วันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ หลังจากที่ทางสภาได้รับการหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘
สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำหรับวันนี้เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
และการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ วันนี้ท่านนายก
ติตถารกิจ ประชุมกลุ่มสตรีที่บ้านหนองเม็ก โดยมอบหมายให้รองบุญยงเข้าร่วมการ
ประชุมและชี้แจงญัตติแทนท่านนายก

-การประชุมสภาฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ รักษาเวลาในการเข้าประชุมด้วยนะครับ
และการแต่งกายชุดกาก็ หรือถ้าเป็นชุดสุภาพ ขอนำเรียนท่านสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สำหรับผู้ชายกางเกงสุภาพสีด้า หาก
จำเป็นยกเว้นให้สำหรับกางเกงยีนส์สีด้าเท่านั้น ทุกคนเป็นสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ต้องให้เกียรติสถานที่ จึงขอนำเรียนที่ประชุมได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ
นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
เลขานุการสภาฯ

รับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

-เนื่องด้วยรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ยังไม่แล้วเสร็จ กระผมขออนุญาต
นำเสนอในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ
นายคำหมุน บัญชา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑๑

กระทู้ถาม

-ในระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม มีท่านคำหมุน บัญชา ได้ยื่นกระทู้ถาม ขอเชิญครับ

-ตามที่กระผมได้ยื่นกระทู้ถาม เกี่ยวกับกองช่าง คำถามของกระผมเป็นคำถามง่ายๆ
ไม่คลุมเครือ ไม่เสียดสี เป็นเรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่เป็นความรู้ที่นำไปปฏิบัติในการเพื่อ
พัฒนาตำบลขุนทอง กระผมอยากทราบว่างาน คสล. งานโครงสร้าง งานหินคลุก
การประมาณราคากลาง ตามที่ทางช่างประมาณการไว้ ใช้หลักเกณฑ์ รายละเอียด
งาน หรือประมาณการอย่างไร เช่น งาน คสล. กว้าง ๓ เมตร ๔ เมตร ๕ เมตร
แล้วแต่โครงการแต่ละหมู่บ้าน อยากถามว่าถ้าแยกไปสองส่วน จะเทเป็นสองส่วน
หรือเทเป็นส่วนเดียว เหล็กที่เสียบมีกำหนด ความยาว ระยะหรือไม่ และการ
ประมาณราคาของช่าง ราคาต่อลูกบาศก์เมตร ขนาดไวร์เมช ขนาดหินคลุก ราคาหิน
ราคาวัสดุ ค่าแรง ขอให้ช่างจัดทำรายละเอียดให้ทางสภาฯ ทราบด้วย เพื่อจะได้
ทราบรายละเอียดของงานและตรวจงานของสมาชิกสภาฯ อยากให้กองช่างอธิบาย
ส่วนนี้ ขอขอบคุณครับ

นายวีระ ไชสิกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

-กระผมขออนุญาตชี้แจง ตามหลักเกณฑ์ราคากลาง หินคลุก เป็นราคาพาณิชย์
จังหวัดถ้าสี่ราคาไม่ได้ก็จะสี่ราคาโรงโม่ ติระยะทาง มีราคากำหนดไว้ทั้งหมด และ
อีกอย่างหมู่บ้านทำโครงการที่ผ่านประชาคมเข้ามา และเข้าที่ประชุมสภาฯ ก็จะทำ
แบบง่ายๆ กระผมก็ต้องทำตาม โดยมีหนังสือสั่งการให้ใช้แบบมาตรฐาน หน้า ๑๕

/เชนติเมตร...

เซนติเมตร ต้องมีผลเทศ การปรับปรุงถนนในระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ แต่ที่ปฏิบัติทุก ครั้งใส่รายละเอียดมา ก็ทำเป็นลักษณะปรับปรุง ปรับปรุงแคปีเดียวถนนก็พังชำรุด แล้ว อยากให้ประชาคมเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถนนคอนกรีตเหมือนกัน ซึ่งไม่ ออกแบบเองได้ ต้องใช้แบบมาตรฐาน ซึ่งเดิมก่อนตั้ง อบต.การเขียนแบบทำกันเอง แต่หนังสือสั่งการปัจจุบันให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน การก่อสร้างอาคารที่ทำการ คณะ ผู้บริหารได้ใช้แบบตัวอย่างของอบต.กุดตุ้ม ซึ่งเป็นแบบเดียวกับ อบต.แก้งสนามนาง วันที่เสนอร่างฯเอกสารที่นำมาเสนอเป็นเพียงแบบอาคารของกุดตุ้ม เป็นฐานล่างตอก เสาเข็ม ๑๐ เมตร แต่พื้นที่ขุนทองไม่สามารถตอกเข็มได้ เพราะเป็นดินดาน ซึ่งอยู่ ระหว่างให้วิศวกรออกแบบ งานคอนกรีต ในราคาประมาณการใช้ราคาต่ำสุด ราคา กลางของพาณิชย์จังหวัดที่กำหนด ส่วนเหล็กไวร์เมชใช้แบบมาตรฐาน ทางกรรม เลือกใช้ทอ.๑๐๑ เพราะหาง่ายในท้องตลาด ถ้าแบบมาตรฐาน ต้องส่งส่วนกลางที่ กำหนดแบบ แต่ของตำบลขุนทอง ตามหมู่บ้าน ตามถนน/ซอย อาจจะมีถนน ๒ เมตร ๓ เมตร จะใช้ของส่วนกลางไม่ได้ ต้องใช้วิธีหลีกเลี่ยง อาจจะเททับหน้า หรือใช้ เป็นปรับปรุง ถ้าเป็นก่อสร้างต้องใช้แบบมาตรฐาน ทุกอย่างทั้งอาคาร ถ้าเป็น ก่อสร้าง ยกตัวอย่างของบ้านโคกกลางที่ทำประตูละบายน้ำ วางท่อ ๒ แฉก แต่ใส่ ประตูละบายน้ำบานเดียว ในแบบมาตรฐานไม่มี ถ้าแบบมาตรฐาน ท่อ ๒ แฉก ประตู ๒ บาน แก๊วแบบจะต้องจ้างวิศวกรออกแบบ ซึ่งอยู่ระหว่างหาวิธีแก๊ว อาจจะทำ ประตูเก่า หรือทำไว้บานเดียวก่อน ทำให้ล่าช้า และอีกเรื่องคือถนนหินคลุก งานที่ จ่ายขาดไป ๒ โครงการจะให้ยกเลิกหรือปรับราคาใหม่ ถ้าจะปรับปรุงก็ต้องเสนอ โครงการเข้ามาใหม่ จะเสริมริมให้ แต่เมื่อไปทำจริงๆก็ไม่สามารถดำเนินการได้ รถบด เข้าไม่ได้ เกรงว่าจะมีการร้องเรียนว่าไม่ได้มาตรฐาน มีอะไรสงสัยสอบถามได้ นะครับ

- กระทบสอบถามเพิ่มเติมครับ การประมาณราคาที่ย่างแจ้งว่า ถ้ากำหนด๑๐*๓๐*๔ แต่ช่างประมาณการ ๒๐*๒๐*๔ ราคาแตกต่างกันหรือไม่ คือผู้รับเหมาไม่ได้ทำตาม ที่ ออกแบบ จะมีผลหรือไม่ หรือใกล้เคียง อยากให้ช่างเขียนรายละเอียดในแบบ พร.๔ พร.๕ การเสียบเหล็กโดเวล กำหนดกี่เมตร ถึงจะให้แยกเทเป็นสองส่วน กว้าง กี่เมตร การตัดเหล็กจ้อย ตัดจริงหรือไม่ อยากให้ผู้ตรวจสอบช่วยไปตรวจสอบด้วย การตัดจ้อย ๔๐ เมตร การเทเสร็จแล้วเอาค้อนตอกลงแค่เป็นรอย ไม่มีในแบบ แต่ ในแบบจริงๆประมาณการให้ทุกอย่าง แต่เมื่อทำจริงไม่มี ตามหลักถูกต้องหรือไม่ จ้อยกลางก็เหมือนกัน ถ้ามีสองขยักในการเท จะเป็นเหล็กเส้นวาง ไม่มีการเสียบ ต้องเป็นถนนกี่เมตร ที่กำหนดให้มีไหล่ทาง ถ้าไม่มีไหล่ทาง อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย งาน จ่ายขาดของหมู่บ้านเกล็ดลิ้น โครงการหินคลุก ช่างธีระศักดิ์ได้ออกไปประชาคม แจ้งว่าระยะทางเท่านี้สามารถทำได้ และผ่านสภาฯ พิจารณานุมัติมาแล้ว ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาแจ้งว่าหน้าฝน รถเข้าไม่ได้ แจ้งว่าทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำ ตามที่ช่างกำหนดแบบ หรือที่ประมาณการ อ้างว่าถนนแคบ แล้วท่านนายกแจ้งว่าให้ ไปพูดคุยกับผู้รับเหมาเข้าไปทำได้เลยและจะให้กรรมไปสอบถาม ซึ่งกรรมไม่ใช่ ผู้อนุมัติ ผู้จ้าง เป็นอำนาจของนายกท่านนั้นที่จะสั่งดำเนินการ ถ้ารถบดรถเกรดเข้า

นายคำหมุ่น บัญชา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑๑

ไม่ได้...

ไม่ได้ และได้พูดคุยกันนอกรอบ ขอให้ได้ทำถนนเพื่อให้ประชาชนได้สัญจร ขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอีกไม่กี่เดือนถนนเส้นนี้จะจำเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมา
ผู้รับเหมาจะเข้ามาเซ็นสัญญา แต่ก็ไม่เห็นเข้ามา กระทบอยากให้พูดคุยกันตกลง
กันให้เข้าใจ จะได้ทำโครงการได้ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก ขอขอบคุณครับ

นายสมหมาย สียางนอก
ประธานสภา

- ขอเชิญท่านวีระ ไชสิกุล ตอบคำถามท่านคำหมุน บัญชา ครับ

นายวีระ ไชสิกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

-เรื่องจ้อยคอนกรีตกับถนน จ้อยคอนกรีต ๑๐ เมตรตัด จ้อยกลางถนนกว้าง ๔ เมตร
ตัดครึ่ง แล้วแต่กรณี ถ้าจ้อยกลางถนนกว้าง ๔ เมตรตัดกลาง หรือตามสภาพพื้นที่
จะเป็นมาตรฐานตามแบบกำหนด แต่ตอนใส่เหล็กหรือไม่ใส่เหล็กยอมรับครับว่าเป็น
ข้อบกพร่อง ถ้ากระทบลงไปตรวจสอบทางผู้รับจ้างก็ใส่ วันไหนช่วงกระทบไม่อยู่ก็จะ
ไม่ใส่ กระทบจึงแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกันออกไปตรวจสอบ แล้วเรื่องหินคลุก
กระทบทำไปสองรอบ รอบแรกทำตามที่ย้ายขาด ทำไม่ได้จึงได้หาหินนอกรอบ ทำ
ใหม่แล้ว จะให้กระทบไปพูดคุยกับผู้รับเหมา อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของกระทบ อาจจะถูก
มองไม่ดี ในส่วนที่วาระละเอียดงานนะครับ บางที่เซ็นสัญญาไปแล้ว แต่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขแบบ ก็ทำบันทึกปรับเพิ่มเนื้องาน ถ้าทำไม่ได้ก็ตัดเงิน เหมือน
คอนกรีตหมู่ ๑๑ ข้อบัญญัติทำไว้แต่ก่อนปี ๖๔ ทำไม่ได้ครับ เพราะถนนทับเขต
ทางหลวงก็ต้องยื่นระยะทาง ไหล่ทาง ถ้าถนนกว้างก็ลงได้ แต่ถ้าติดรั้วชาวบ้าน
ชาวบ้านก็จะร้องเรียน ซึ่งจะทำไม่ได้ครับ แต่ถ้าถนนกว้างก็ไหล่ทางได้ครับ ถ้าลง
ไม่ได้ก็ไม่มีไหล่ทาง เวลาทำแผนพัฒนาฯชาวบ้านก็ให้ประมาณการจะเอาเส้นนี้ให้ได้
แต่ในความเป็นจริงทำไม่ได้ เวลาประชุมแผนพัฒนาฯ ช่วยกันตรวจสอบรายละเอียด
นะครับ

นายคำหมุน บัญชา
สมาชิกสภาเขต ๑๒

-ตามที่ท่าน ผอ.วีระ อธิบายนั้น กระทบรับฟังครับ เป็นเรื่องดี ช่างทำตามหน้าที่ ทำ
ตามระเบียบ เรื่อง คสล.บ้านเกล็ดลิ้น ที่ช่างแจ้งว่า ถ้าได้ผู้รับเหมา เห็นนายกบอกว่า
ผู้ใหญ่บุญถมได้ จะเข้ามาพูดคุยขั้นตอนการปรับลดปรับเพิ่มตรงไหน กระทบก็แจ้งว่า
ให้มาพูดคุยกัน ไม่ได้ให้ช่างเข้าไปคุย ขอให้พูดคุยกันครับว่างานจะได้อย่างไร ไม่
อยากให้กลับไปครับ ให้มันเป็นค่าบวกขึ้นมา ให้คงเดิม ซึ่งเป็นเงินจ่ายขาดได้มา ๒
โครงการที่จริงเป็นโครงการเดียว แต่กระทบขอแยก เพราะเป็นถนนเส้นสำคัญที่
ชาวบ้านใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร กระทบขอขอบคุณท่าน ผอ.วีระ ที่ให้ความ
กระจ่างในสภาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มีความข้องใจเกี่ยวกับ งานคสล. งานหินคลุก
ขอบคุณครับ

นายสมหมาย สียางนอก
ประธานสภา

-สรุปนะครับ ถนนของบ้านเกล็ดลิ้น โครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากถนน
แคบ รถเกตรรถบดเข้าไม่ได้ ตามแบบก็คือปรับเกรดอัดบดทับแน่น แต่ทำไม่ได้
จึงได้การพูดคุยกันหลายรอบ กระทบก็ได้รับฟังอยู่ด้วย ท่านนายกแจ้งว่ารถเข้าไม่ได้ก็
คงต้องลดจำนวนเงินลงเพราะว่าส่วนนี้ไม่ได้ทำ ท่านคำหมุนก็ไม่อยากลดจำนวนเงิน
อยากให้เพิ่มหินให้หนาขึ้น ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับ ชาวบ้านไว้วางใจให้เข้า
มาเป็นปากเป็นเสียง ท่านคำหมุนก็เป็นตัวแทนเข้ามาพูดคุยในสภา เพื่อจะได้
คำตอบให้กับชาวบ้าน สำหรับเรื่องที่ท่านคำหมุน ตั้งกระทู้ถาม เรื่องเสียบเหล็ก

/อย่างที...

อย่างที่ท่านผอ.วีระชี้แจง ผู้รับเหมาที่หากำไร ผอ.ช่างก็มีคนเดียว งานล้นมือ ท่านไม่สามารถที่จะไปควบคุมการก่อสร้างได้ทุกโครงการ หากโครงการที่มีปัญหาท่านก็จะออกไปตรวจสอบ เป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกสภาฯด้วยนะครับ และเป็นกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง สำหรับเรื่องไหล่ทางถนนคอนกรีต ท่านผอ.วีระก็ได้ให้ความกระจ่างแล้วว่า แล้วแต่พื้นที่ถ้าถนนกว้างพอที่จะใส่ไหล่ทางได้ ท่านก็ทำให้ ถ้าเป็นซอยเล็กๆ กว้าง ๓ เมตร ๒ เมตรครึ่งบ้าง ซึ่งไม่มาตรฐาน ไม่สามารถใส่ไหล่ทางได้ ต้องยึดอยู่นะครับ ตามสภาพ สงสัยประการใด ให้มาเรียนถาม ผอ.วีระหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ กระทั่งนี้ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯนำไปเป็นความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติให้เข้าใจตรงกัน ไม่ควรมีการถามแบบนี้อีกนะครับ ไม่นอนุญาติให้ถามแล้ว คำถามซ้ำซากไม่ได้ ประชุมคราวหน้าถามอีกก็ไม่อนุญาติให้ถาม ขอขอบคุณท่าน ผอ.วีระ ที่มาให้ความกระจ่างแก่ท่านสมาชิกสภาฯ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสมหมาย สีสายนอก
ประธานสภาฯ

นายคำหมุน บัญชา
ประธานคณะกรรมการแปรรูป

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาแปรรูปของคณะกรรมการแปรรูปพิจารณาแล้วเสร็จประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองตั้งขึ้น ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปฯ รายงานผลการพิจารณาคำแปรรูปต่อสภาฯเพื่อพิจารณาตามระเบียบฯ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ได้เลือกคณะกรรมการแปรรูปฉบับประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้นคณะกรรมการแปรรูปได้ประชุมเพื่อเลือกประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้เลือกนายคำหมุน บัญชา เป็นประธานคณะกรรมการ และเลือกนางสาวปริญทร์ทิพย์ ทบผา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการแปรรูปได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการเข้าประชุม ๗ ท่าน ครบองค์ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง ๕ ท่าน ประกอบด้วย นางลัดดา โสวะ นายก อบต.ขุนทอง นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง ปลัด อบต.ขุนทอง นางสาวพรทิพย์ จันทะดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางอนงค์ มูลประจักษ์ นักจัดการงานทั่วไป นางสาวศุภลักษณ์ นาคคำ เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายคำหมุน บัญชา ประธานกรรมการแปรรูป ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

/เมื่อ...

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีมติกำหนดระยะเวลาให้ยื่นเสนอคำขอแปรญัตตินับตั้งแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างฯ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นั้น บัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอขอแปรญัตติแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แต่อย่างใด ซึ่งจะได้พิจารณากันในระเบียบวาระที่ ๓ ต่อไป

ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานคณะกรรมการฯ : ตามที่แจ้งให้ทราบ ปรากฏว่าไม่มี ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ แต่อย่างใดขอให้ทุกท่านพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ว่ามีรายการใดที่จะแก้ไขหรือปรับลดหรือไม่ โดยขอให้พิจารณาทีละรายการอย่างละเอียดมีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะแปรญัตติ หรืออภิปรายหรือไม่...ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่า เห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้เสนอ และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว

มติที่ประชุม:	มีมติเห็นชอบตามร่างเดิม ๗	เสียง
	ไม่เห็นชอบตามร่างเดิม -	เสียง
	งดออกเสียง -	เสียง

ประธานกรรมการฯ : เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ลงมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอไว้แล้ว ขอให้เลขานุการกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอรายงานผลการแปรญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง เพื่อส่งให้สมาชิกสภาฯ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการฯ : สำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองท่านใดมีเรื่องจะเสนอแนะหรือตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาฯ ขอให้ทำเป็นหนังสือตั้งกระทู้เสนอต่อท่านประธานสภาฯ เลยนะครับ และมีท่านใดจะเสนอในวาระอื่น ๆ อีกหรือไม่...ถ้าไม่มีขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ครับ

ปิดการประชุมเวลา ๑๐. ๓๐น. นางสาวปริญทร์ทิพย์ ทบผา เลขานุการ

คณะกรรมการแปรญัตติ นายคำหมุน บัญชา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

- จึงขอรายงานผลการพิจารณาคำแปรญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองทราบ ขอขอบคุณครับ

/นายสมหมาย...

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภา

มติที่ประชุม

-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการแปรรูปได้รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการต่อสภาหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรรูป
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสมหมาย สียงนอก , นายดาวเรือง ทันมา)

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภา

นายคำมุน บัญชา
ประธานคณะกรรมการ

๕.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖(วาระที่ ๒ ชั้นแปรบัญญัติ)

-ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปได้รายงานผลการรับและพิจารณาคำแปรญัติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

-ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ได้เลือกคณะกรรมการแปรรูปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้นคณะกรรมการแปรรูปได้ประชุมเพื่อเลือกประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการจำนวน ๗ คน ดังนี้ ๑.นายคำมุน บัญชา ประธานคณะกรรมการ ๒.นายเจริญ จงจ่อกรรมการ ๓.นายกวี นามโท กรรมการ ๔.นางลัดดา แทนสม กรรมการ ๕.นายเทวา วยจำปา กรรมการ ๖.นายบุญถม ทามาตร กรรมการ ๗.นางสาวปรินทร์ทิพย์ ทบผา กรรมการและเลขานุการ มีมติกำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตินับแต่หลังจากมีมติรับหลักการแห่งร่างฯ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ คณะกรรมการแปรรูปได้เปิดรับคำแปรญัติดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น หรือมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอคำแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ จึงมีมติให้คงร่างเดิมตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้เสนอ และที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภา

-ขอบคุณท่านคำมุน บัญชา ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการแปรรูปได้เปิดรับคำแปร และได้สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกท่านใดเสนอคำแปรญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖คณะกรรมการจึงมีมติให้คงร่างเดิมตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองได้เสนอ ที่ประชุมได้รับหลักการไว้แล้ว ตามรายละเอียดที่แจ้งในเอกสารเป็นอันว่าคณะกรรมการแปรรูปได้คงร่างเดิมของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับการพิจารณาแปรรูปของ

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการแปรรูปที่ดินหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินเสนอ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสมหมาย สียางนอก , นายดาวเรือง ทันทมา)

(วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ)

นายสมหมาย สียางนอก
ประธานสภาฯ

-เมื่อที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินลำดับต่อไป วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ก่อนที่จะมีการลงมติขอให้ท่านเลขาธิการสภาฯ ทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อจะได้มีการลงมติในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายเชิดพงษ์ ปลั่งกลาง
เลขาธิการสภาฯ

-ขออนุญาตทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๔	ประมาณการ ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	๑๓๑,๘๒๑.๑๖	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และ ใบอนุญาต	๘๕,๘๐๓.๗๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๔๕,๓๒๗.๔๗	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๗๗,๐๖๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บเอง	๕๕๐,๐๑๒.๓๓	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๕,๕๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๒,๕๗๗,๙๓๙.๗๘	๒๐,๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๔๒,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๒,๕๗๗,๙๓๙.๗๘	๒๐,๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๔๒,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	๒๖,๖๐๗,๖๐๕.๗๗	๒๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๘๙๒,๕๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๖,๖๐๗,๖๐๕.๗๗	๒๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๘๙๒,๕๐๐.๐๐
รวม	๕๙๘,๑๙๗,๕๕๗.๘๘	๕๖๐,๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๔	ประมาณการ ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	๑๕,๗๕๘,๒๙๕.๗๘	๑๗,๒๐๑,๒๙๐.๐๐	๑๘,๓๘๓,๖๙๐.๐๐
งบบุคลากร	๑๐,๙๐๑,๗๑๓.๐๐	๑๒,๑๙๙,๒๖๐.๐๐	๑๓,๒๗๐,๗๓๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๗,๙๔๘,๓๒๘.๓๑	๙,๗๑๔,๒๕๐.๐๐	๙,๙๘๕,๙๘๐.๐๐
งบลงทุน	๔,๖๔๒,๖๐๐.๐๐	๔,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๒๖,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๔๗๔,๓๒๕.๓๔	๒,๘๐๔,๒๐๐.๐๐	๒,๗๓๓,๖๐๐.๐๐
รวมจ่ายจากงบประมาณ	๔๑,๗๒๕,๒๖๒.๔๓	๔๖,๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

นายสมหมาย สีสานนอก
ประธานสภา

-ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาที่ได้ทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ซึ่งในวาระนี้ ไม่มีการอภิปราย เริ่มตั้งแต่ที่ประชุมให้มีมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร ขอสอบถามที่ประชุมสภาว่า มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มีแล้ว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสมหมาย สีสานนอก, นายดาวเรือง ทันมา

-ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณฯ จะได้เสนอนายอำเภอบัวใหญ่ต่อไป

๕.๒ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายสมหมาย สีสานนอก
ประธานสภา

-เชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดครับ

นางลัดดา โสวะ

นายก อบต.ขุนทอง

-เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉัน นางลัดดา โสวะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ต้องกราบขอภัยท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เข้าประชุมล่าช้า เนื่องจากติดภารกิจ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑. กองช่าง

โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่ จำนวน ๗๒๕,๐๐๐ บาท

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดผิวแอสฟัลต์ติกบ้านเพี้ยไชย์ หมู่ที่ ๕ (บ้านนางสมพร - สระตะวันตก) เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสมพร - สระตะวันตก) โดยทำการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ฐานอำนาจ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๑)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ หน้า ๘ ลำดับที่ ๗

โอนลด จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำที่ทำการ อบต.ขุนทอง(หลังเก่า) ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (คำชี้แจงหน้า ๒๘๔) คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (คำชี้แจงหน้า ๒๘๔) คงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. แผนงานงบกกลาง งานงบกกลาง งบงบกกลาง หมวดงบกกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๒,๘๖๒,๓๘๐ บาท (คำชี้แจงหน้า ๘๐) คงเหลือก่อนโอน ๒,๓๗๔,๐๑๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็นเนื่องจาก ประชาชนในหมู่บ้านเพี้ยไชย์ หมู่ที่ ๕ ประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนเส้นบ้านนางสมพร - สระตะวันตก ชำรุดทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง เขต ๕ จึงได้ทำหนังสือเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นนี้ จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

/๑.๒ โครงการ...

๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒(บ้านหนองหิน-บ้านหนองหัวเอน) เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก โดยทำการลงหินคลุกผิวจราจร (สายบ้านหนองหิน - บ้านหนองหัวเอน) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยเรียบพร้อมบดทับแน่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ฐานอำนาจ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗(๑)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๑ ลำดับที่ ๑๔๔

โอนลด จำนวน ๓๔๕,๐๐๐ บาท

๑. แผนงานงบกกลาง งานงบกกลาง งงบกกลาง หมวดงบกกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ ๑๒,๘๖๒,๓๘๐ บาท (ค่าชี้แจงหน้า ๘๐) คงเหลือก่อนโอน ๒,๑๙๔,๐๑๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๓๔๕,๐๐๐ บาท

เหตุผลความจำเป็น เนื่องจาก ประชาชนในหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒ ประสบปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับถนนเส้นบ้านหนองหิน-บ้านหนองหัวเอน ขำรุคเป็นหลุมเป็นบ่อ อีกทั้งใกล้ถึงช่วงฤดูเก็บเกี่ยวการสัญจรไปมาลำบาก และทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทางผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง เขต ๑๒ จึงได้ทำหนังสือเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นนี้ จึงเห็นควรอนุมัติงบประมาณ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามความในข้อ ๒๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ

- ขอมติที่ประชุมการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

๑.๑ โครงการปรับปรุงถนนลาดผิวแอสฟัลต์ติกบ้านเพี้ยไชย์ หมู่ที่ ๕ (บ้านนางสมพร - สระตะวันตก) เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง (นายสมหมาย สียงนอก, นายดาวเรือง ทันมา)

๑.๒ โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๑๒ (บ้านหนองหิน-บ้านหนองหัวเอน) เป็นเงิน ๓๔๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง (นายสมหมาย สียงนอก, นายดาวเรือง ทันมา)

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ

นางลัดดา ไสวะ
นายก อบต.ขุนทอง

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ

นางลัดดา แทนสม
สมาชิกสภาฯ เขต ๑๒

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ

นายบรรจง หงษ์พรหม
รองนายก อบต.ขุนทอง

เรื่องอื่นๆ

-ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ เชิญท่านนายกครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน บ้านห้วยคา หมู่ ๖ ถนนบ้านห้วยคา-โสภณเหลื่อม นายได้สังเกตเห็นความจำเป็นเดือดร้อนของชาวบ้านที่สัญจรไปมา โดยจะใช้รถจักรยานในการที่จะซ่อมแซมถนนเส้นนี้ แต่ถนนเส้นดังกล่าวไม่มีในแผน ต่อไปโครงการที่เดือดร้อนมากเมื่อมีการประชาคมให้จัดอยู่ลำดับแรกนะค่ะ เพราะถ้าไม่มีในแผนพัฒนาฯ ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ และโครงการที่เสนอเข้ามาต้องเป็นโครงการที่จำเป็นเดือดร้อน ใน ๑ ปี จะมีการปรับปรุงแผน และมีการออกประชาคมแผนเพิ่มเติม ปรับปรุงแผน ให้ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอโครงการในที่ประชุมประชาคมได้ แต่จะเพิ่มเติมแผนพัฒนาฯในที่ประชุมสภาฯไม่ได้ หลังจากออกประชาคมแล้ว จะเป็นการประชุมระดับตำบล เชิญสมาชิกสภาฯ อบต. กำหนดผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรต่างๆมาเข้าร่วมรับฟัง ว่ามีโครงการไหนบ้าง มีงบประมาณหรือไม่ ในการปรับปรุงแผน ซึ่งปฏิบัติตามระเบียบ ขอนำเรียนให้ท่านประธาน ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ

-ท่านนายกได้นำเรียนเพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นงบประมาณมีน้อยแต่ความเดือดร้อนมีมากไม่สามารถจัดสรรให้ได้ทุกหมู่บ้าน ต้องเรียงลำดับความจำเป็นความเดือดร้อน มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่

-ขอขอบคุณท่านนายก คณะผู้บริหารที่สังเกตเห็นความสำคัญของบ้านหนองหินยอมรับว่า ๑๐ เดือนที่ผ่านมาไม่เคยได้รับโครงการเลย โครงการนี้เป็นโครงการแรก ซึ่งท่านนายกพยายามจัดสรรงบประมาณมาให้บ้านหนองหิน ที่ผ่านมามีดิฉันแจ้งที่ประชุมในหมู่บ้านว่าท่านนายกไม่ได้ใส่ใจ พยายามแก้ไขปัญหาดถนนเส้นนี้ ซึ่งเป็นถนนสายหลักมีทั้งบ้านโคกสี บ้านหนองหิน บ้านเกล็ดลิ้น และบ้านหนองหัวเอน ใช้สัญจรไปมา โดยเฉพาะช่วงตัดอ้อย มีรถวิ่งสัญจรเป็นจำนวนมาก ทำให้ถนนชำรุด ดิฉันได้แจ้งในที่ประชุมของหมู่บ้านว่าประมาณวันที่ ๑ ตุลาคม จะเป็นปีงบประมาณใหม่ ท่านนายกก็จะแจ้งว่ามีเงินสะสมเหลือเท่าไร พยายามแก้ไขปัญหาให้ ในที่สุดท่านนายกได้สังเกตเห็นความจำเป็นเดือดร้อนของบ้านหนองหิน และมีอีกเรื่องที่ได้แจ้งในที่ประชุมของหมู่บ้าน เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน บางจุดที่ชำรุด และเข้าใจว่าช่วงนี้ช่างไม่ว่างเพราะกำลังซ่อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ดิฉันขอเป็นปีงบประมาณใหม่ เพราะยังไม่ทราบว่ามีงบประมาณคงเหลือหรือไม่ จะได้เพิ่มส่วนที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากกลางคืนไฟฟ้าส่องสว่างมีไม่เพียงพอขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะค่ะ ท่านรองบรรจง ขอขอบคุณค่ะ

-เชิญท่านรองบรรจง ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง กระทบได้หารือกับท่านนายก คณะผู้บริหาร โดยวางแผนจะออกไปเป็นโซน อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง

/ซึ่งไม่...

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ

นางลัดดา โสวะ
นายก อบต.ขุนทอง

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ

นายบุญถม ทามาตร
สมาชิกสภาฯ เขต ๖

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ

นางลัดดา โสวะ
นายก อบต.ขุนทอง

นายสมหมาย สียงนอก
ประธานสภาฯ

ซึ่งไม่สามารถออกไปได้ทุกวัน โซนที่ ๑ ประกอบด้วย บ้านหญ้าคา บ้านโสกงูเหลือม บ้านขุนทอง บ้านโคกสี บ้านหนองหิน และบ้านเกตุคดลิน โซนที่ ๒ ประกอบด้วย บ้านดอนคนทา บ้านโคกสว่าง บ้านหนองหว่าเอน บ้านโคกกลาง บ้านหนองโดน และขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯชี้จุดที่เสียที่ชำรุดด้วยนะครับ สำหรับเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างช่วงนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว คงจะเริ่มดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

-ขอขอบคุณท่านรองบรรจง หงษ์พรม รองนายก อบต.ขุนทอง ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่าน อำนวยความสะดวกให้กับทางช่างด้วยนะครับ และไม่ควรไปเร่งช่างเพราะ อบต.ขุนทอง มีคนงานที่ซ่อมไฟฟ้าได้ไม่กี่คน เสร็จจากภารกิจงานประจำแล้วจึงจะได้ออกไปซ่อมไฟฟ้าในหมู่บ้านได้

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางลัดดา โสวะ นายก อบต.ขุนทอง ต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภาฯที่ได้นำเรียนให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่องสว่างที่ท่านได้กล่าวมาแล้ว ช่วงนี้ อบต.มีภารกิจจำนวนมาก และอีกเรื่องขอเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ท่าน สส.โกศล ปัทมะ ให้เสนอโครงการ อบต.ละ ๒ โครงการ ดิฉันได้เสนอโครงการถนนลาดยางบ้านดอนคนทาไปหญ้าคา เนื่องจากถนนเส้นนี้ทรุดโทรมมาก เป็นหลุมเป็นบ่อ อีกเส้นคือเส้นหญ้าคา-โสกงูเหลือม เพราะต่อไปจะสร้างที่ทำการใหม่ จึงเล็งเห็นความจำเป็นเดือดร้อนของชาวบ้านบ้านหญ้าคาและบ้านโสกงูเหลือม เพื่อใช้สัญจรในการไปติดต่อราชการที่สำนักงานแห่งใหม่



-ขอขอบคุณท่านนายกนะครับ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน จากโสกงูเหลือม-หญ้าคา ได้มาแล้ว ๗๐๐ เมตร จากงบประมาณของท่านผู้ว่านะครับ บ้านหนองหว่าเอนไปหนองหินได้มา ๑ กิโลเมตร อันนี้คือจุดเริ่มต้น ถ้าสามารถเชื่อมต่อได้การคมนาคมก็จะสะดวกขึ้น ขอขอบคุณท่านนายกที่เล็งเห็นความจำเป็นเดือดร้อนของประชาชนตำบลขุนทอง มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่


-ขอเรียนว่า โครงการปรับปรุงถนน คสล.บ้านนารี สียงนอกไปบ้านนายชาติรี งบประมาณ ๒๒๙,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงเป็นแอสฟัลต์ติก จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ครับ


-เชิญท่านนายกครับ

-ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง เนื่องจากในแผนพัฒนาตำบลเป็นโครงการ คสล. ไม่ใช่แอสฟัลต์ติก ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาตำบลก่อน ช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน อบต.จะมีการปรับแผน หลังจากปรับแผนแล้วยื่นขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงต่อสภาฯพิจารณา ท่านสามารถเข้ามาขอเอกสารสอบถามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะ


-ขอขอบคุณท่านนายก มีท่านใดมีเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่

(ลงชื่อ)   ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวปริญทร์ทิพย์ ทบผา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองเขต ๔

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกวี นามโท)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองเขต ๘

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญถม ทามาตร)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทองเขต ๖

-สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง รับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ขุนทอง สมัย สาม สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) 
(นายสมหมาย สียงนอก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง